

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ HỘI AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2294/UBND

Hội An, ngày 05 tháng 8 năm 2021

V/v tăng cường quản lý người và phương tiện vận chuyển thủy hải sản ra/vào thành phố Hội An đến buôn bán tại các địa phương lân cận và ngược lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kính gửi:

- UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid 19 thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid 19 xã, phường.

Tại Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (Chỉ thị 16) trên địa bàn thành phố Hội An, trong đó Điểm e, Khoản 2, Mục III, Điều 1 quy định người dân được ra khỏi nhà và di chuyển trong trường hợp: *“Những người canh tác nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) xa nhà, người nuôi trồng và khai thác thủy sản; bảo vệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở; chăm sóc người thân đau ốm, già yếu, có đơn trình bày và cam kết thực hiện theo lộ trình “hai điểm, một tuyến” và lịch trình cụ thể được UBND xã, phường xác nhận. Trường hợp được phép ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng dung dịch xà phòng, nước sát khuẩn; không tập trung quá 02 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m”*.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang diễn biến hết sức phức tạp, những ngày vừa qua liên tục có nhiều ca dương tính với vi rút SAR-CoV-2 liên quan đến người và phương tiện vận chuyển thủy hải sản lưu thông ra/vào thành phố Hội An đến các địa phương lân cận để trao đổi, mua bán; và ngược lại có các ca nhiễm ở các địa phương lân cận liên quan đến mua bán thủy hải sản tại Hội An. Do đó, UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Tạm dừng lưu thông đối với người và phương tiện vận chuyển thủy hải sản từ thành phố Hội An đến các địa phương lân cận và ngược lại. Trong trường hợp bức thiết do nhu cầu cung ứng số lượng lớn các loại thủy hải sản ra/vào thành phố thì chỉ được phép giao hàng trung chuyển tại các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố và được sự chấp thuận của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các địa phương lân cận. Đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các chốt kiểm soát bố trí mặt bằng thuận lợi cho việc trung chuyển; trường hợp các chủ thể đối lưu có nhu cầu mà đảm bảo các yếu tố an toàn như: Lái xe của phương tiện vận chuyển hàng đến xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính còn thời hiệu, có đồ bảo hộ y tế quy chuẩn, phương tiện được khử trùng thì cho phép đối lái xe đưa phương tiện lưu thông vào thành phố

2. Đối với người thu mua, vận chuyển, phân phối các mặt hàng thủy hải sản trong khu vực thành phố phải có Phiếu kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SAR-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72h tính từ thời điểm có kết quả xét



*nghiêm*) và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là 5K theo hướng dẫn của Bộ y tế: đeo khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế, giữ khoảng cách giao tiếp với người khác tối thiểu 2m và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người xung quanh; đăng ký cam kết một cung đường hai điểm đến theo **Mẫu số 03** tại Hướng dẫn số 2203/HD-UBND của UBND thành phố ngày 31/7/2021.

3. Đề nghị UBND các xã phường tổ chức điểm thu mua cố định tại địa phương (có thể chợ hoặc bến, bãi, nơi hợp lý cho lưu thông,...) để thuận tiện trong việc tiêu thụ các sản phẩm đánh bắt từ hồ, sông, biển. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt về yếu tố dịch tễ của những người tham gia thu mua/buôn bán, vận chuyển, phân phối hàng thủy hải sản.

4. Đối với những người nuôi cá lồng bè phải túc trực 24/24 tại các cơ sở nuôi lồng bè, hạn chế tối đa hoặc không được đi về trong thời gian thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 (*trừ những trường hợp thực sự cấp thiết*); trong thời gian trông coi lồng bè không được di chuyển khỏi phạm vi nuôi trồng của mình; trường hợp giao tiếp với người khác được phép đến tiếp tế, giao dịch thì phải thực hiện đúng 5K.

5. Ngoài các đối tượng nêu trên, đề nghị UBND các xã, phường giám sát chặt chẽ những cơ sở/chủ cửa hàng cung cấp thức ăn nuôi tôm, cá, từ đó, dự phòng nguồn lây nhiễm khi xuất hiện các yếu tố nguy cơ.

6. Đề nghị Phòng Kinh tế và UBND các xã phường khẩn trương thống kê danh sách những người buôn Hải sản giữa Hội An và các địa phương trong, ngoài tỉnh, gửi gấp về ở Trung tâm Y tế thành phố để tiến hành sàng lọc, khoanh vùng, lập hồ sơ thông tin dịch tễ. Trên cơ sở đó, UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố sẽ quyết định phương án tối ưu nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Yêu cầu UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./. *Đã*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT-UBND (DH).



*Nguyễn Văn Lanh*